

4 Thái Bình

HỌP KHẨN CẤP...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 3/2, UBND tỉnh tổ chức họp khẩn cấp triển khai một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra tại Thái Bình. Tính đến 7 giờ ngày 3/2/2020, Thái Bình có 5 trường hợp nghi nhiễm nCoV, trong đó có 4 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, 1 trường hợp đang tiếp

tục được theo dõi, cách ly, chờ kết quả xét nghiệm; 4 trường hợp từ vùng dịch trở về đang được cơ quan y tế quản lý, theo dõi tại nhà. Theo báo cáo của Công an tỉnh, Thái Bình hiện có 410 người quốc tịch Trung Quốc đang lao động trên địa bàn tỉnh, đến nay ghi nhận có 109 lao động vừa nghỉ tết từ Trung Quốc quay trở lại Thái Bình làm việc. Qua giám sát, sức khỏe của số lao động này hiện đang bình thường.

Đến ngày 3/2/2020, ngành Y tế đã thành lập gần 20 đội cơ động phản ứng nhanh tại Sở Y tế và các bệnh viện, sẵn sàng đáp ứng nhanh với các tình huống phòng, chống dịch và thu dung, điều trị khẩn cấp khi có dịch xảy ra.

Sau khi nghe báo cáo, để xuất của các ngành, địa phương

vă công tác phòng, chống dịch, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra đang được các cấp, các ngành khẩn trương thực hiện. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục cho học sinh nghỉ học từ ngày 3/2 đến hết ngày 9/2 và tiếp tục phát khẩu trang cho cán bộ, giáo viên và học sinh để phòng, chống dịch bệnh; tất cả các cơ quan, đơn vị trang bị khẩu trang cho cán bộ, công chức, viên chức; các doanh nghiệp cấp phát khẩu trang cho cán bộ và người lao động; yêu cầu chính quyền địa phương, ban quản lý di tích, ban tổ chức các lễ hội trên địa bàn tỉnh kiểm soát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các lễ hội, kiện quyết không cho du khách không đeo khẩu trang tham gia

CÔNG ĐIỆN KHẨN

Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

LTS: Ngày 03 tháng 02 năm 2020, UBND tỉnh ban hành Công điện khẩn số 02 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Toàn văn như sau:

hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đầu tư kinh phí mua, cấp phát khẩu trang cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để phòng, chống dịch.

2. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 401/BYT-DP ngày 01/02/2020 (Có bản photo gửi kèm);

- Chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thống kê, quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe trong vòng 14 ngày đối với các công dân người Việt Nam nhập cảnh từ vùng có dịch về tỉnh Thái Bình; người lao động nhập cảnh từ Trung Quốc và từ các vùng có dịch về làm việc tại tỉnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 để giám sát phát hiện sớm, sẵn sàng thu dung, cách ly, cấp cứu và điều

trị các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, kịp thời lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh dịch tế Trung ương xét nghiệm tác nhân gây bệnh;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường tiêu độc, khử trùng tại các địa điểm tập trung đông người, nhất là trường học, chợ, siêu thị, bến xe, khu chung cư cao tầng;

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh yêu cầu bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải đeo khẩu trang; các cơ sở khám, chữa bệnh hỗ trợ cấp khẩu trang cho người nhà bệnh nhân và bệnh nhân (bản trợ giá).

3. Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn cụ thể việc cho học sinh nghỉ học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, như: Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn, khử trùng trường, lớp học.

4. Sở Công Thương:

lễ hội. Đối với bệnh viện, hỗ trợ cấp phát khẩu trang cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân với giá thành thấp hơn giá thị trường; không cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không đeo khẩu trang vào các phòng, khoa. Ngoài Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao - MXP, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục cho Công ty Cổ phần Xi nghiệp May Thái Hà, Công ty TNHH May TAV, Công ty TNHH May Minh Trí, Công ty TNHH May Hưng Nhân hỗ trợ may khẩu trang với số lượng 200.000 khẩu trang/đơn vị, giao trách nhiệm cho Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long cung cấp nguyên vật liệu bảo đảm các doanh nghiệp hoàn thành số lượng khẩu trang để chung tay phòng, chống dịch bệnh. Đồng chí mong muốn trong tuần này (3 - 9/2) các doanh nghiệp sẽ hoàn thành sản xuất số lượng khẩu

trang trên để cấp cho ngành Giáo dục, ngành Y tế và một bộ phận người dân. Bên cạnh đó, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe của số lao động Trung Quốc mới sang Thái Bình, kiểm soát chặt chẽ tình hình sức khỏe của khách du lịch từ những tỉnh đã được bố dịch; đồng thời, giám sát y tế đối với những phụ nữ lấy chồng Trung Quốc về ăn tết tại Thái Bình. Khi có dịch xảy ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế chỉ đạo bệnh viện đa khoa tuyến huyện phải chủ động khu vực cách ly để thu dung và điều trị người bệnh ngay tại địa phương. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị về thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân để phát hiện sớm, kịp thời cách ly và điều trị giám sát, điều trị các trường hợp nghi nhiễm bệnh.

DẶNG ANH

vu tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng, tăng giá khẩu trang, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch, đưa tin thất thiệt về dịch bệnh, kể cả khởi tố điều tra xử lý theo quy định của pháp luật hình sự.

7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các hội chức tập trung đồng người; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Quản lý di tích tuyên truyền cho nhân dân và du khách đeo khẩu trang khi đến các nơi công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; di tích văn hóa lịch sử trên địa bàn; đối với Ủy ban nhân dân huyện: Vũ Thư, Hưng Hà, Quỳnh Phụ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã như có di tích, Ban Quản lý di tích (Chùa Keo, Đền Tiên La, Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua Triều Trần, Đền Đống Bàng, Đền A Sào) yêu cầu những người không đeo khẩu trang không được vào các khu di tích;

- Thông báo yêu cầu các doanh nghiệp tại các cụm công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đầu tư kinh phí mua, cấp phát khẩu trang cho toàn bộ người lao động.

Nhận Công điện này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện.

Thứ ba, ngày 4 tháng 2 năm 2020

QUYẾT LIỆT PHÒNG, CHỐNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

tốt các công văn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV huyện.

Thời gian tới, huyện Quỳnh Phụ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn. Xây dựng các phương án theo những tình huống dịch bệnh cụ thể, thành lập và duy trì hiệu quả ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã, thị trấn, phối hợp chặt chẽ với 3 đội phản ứng nhanh và các đội giám sát, hỗ trợ của cơ quan chuyên môn sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm nCoV mới từ cơ sở. Tăng cường rà soát số người mang quốc tịch Trung Quốc và thân nhân đang làm việc tại các địa phương trên địa bàn huyện, tổ chức khám sức khỏe và khuyến cáo công tác phòng, chống dịch bệnh. Các đoàn thể, cơ quan, đơn vị tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, các biện pháp phòng, chống để người dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh, từ đó góp phần nâng cao nhận thức và sự phối hợp của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV tại địa phương.

* Ngày 30/1, trên địa bàn huyện Đông Hưng đã ghi nhận 1 trường hợp nữ tại xã Phú Châu từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về âm tính với dịch bệnh nCoV, hiện đang theo dõi, cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Để đối phó với dịch bệnh, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo huyện tăng cường kiểm tra, phát hiện sớm nhằm khoanh vùng, xử lý dịch, không để dịch lây lan rộng. Giao ngành Y tế, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa huyện chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, phương tiện phòng, chống dịch bệnh và cấp cứu, điều trị người nhiễm bệnh; thành lập các đội phản ứng nhanh giải quyết các vấn đề cấp bách phòng, chống dịch bệnh; tham mưu giải pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, hiệu quả; chủ động giám sát người đi đến, về từ vùng dịch theo đúng quy định. Huyện yêu cầu các ngành, địa phương chỉ đạo đứng tổ chức tất cả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao từ huyện tới xã; nghiêm cấm tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật tập trung đông người. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh nCoV cho người dân. Đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin liên quan đến dịch bệnh nCoV của huyện cũng đã được công bố.

* Thực hiện chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, huyện Kiến Xương đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nCoV; xây dựng 3 tình huống, phương án, phòng chống, ứng phó với dịch bệnh nCoV xảy ra trên địa bàn huyện với các cấp độ khác nhau. Ngoài ra, địa phương đã thành lập 3 đội phản ứng nhanh với 20 thành viên, sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra trên địa bàn huyện. Các cơ sở giáo dục bậc tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học và thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử trùng phòng bệnh nCoV tại các trường...

Trong thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về dịch bệnh; thường xuyên rà soát, nắm chắc số nhân khẩu đi lao động tại Trung Quốc, người Trung Quốc làm việc tại các doanh nghiệp ở Kiến Xương trở về địa phương, kịp thời thông tin với ngành Y tế để có biện pháp kiểm soát sức khỏe hoặc phong ngừa; tuân thủ các khuyến cáo trong phòng, chống dịch bệnh nCoV của Bộ Y tế...

* Chiều ngày 3/2, UBND huyện Vũ Thư tổ chức họp khẩn cấp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Đến ngày 3/2/2020, tại địa bàn huyện Vũ Thư có 74 công dân Trung Quốc làm việc tại 15 doanh nghiệp; 16 công dân Trung Quốc đang du lịch trên địa bàn huyện; 10 người Việt Nam sinh sống ở Trung Quốc về quê đón tết cổ truyền Canh Tý 2020. Trong số công dân này không có người đến từ Vũ Hán. Đến nay, có 65 người Trung Quốc đã đến Bệnh viện Đa khoa huyện kiểm tra sức khỏe; 100% số công dân Trung Quốc và người Việt Nam ở Trung Quốc về quê đón tết trên địa bàn huyện hiện được theo dõi cách ly và có sức khỏe bình thường. Hiện trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nghi ngờ hoặc dương tính với nCoV.

Để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, huyện Vũ Thư đã thành lập Ban Chỉ đạo của huyện, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; đồng thời, chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo do đồng chí chủ tịch UBND làm trưởng ban. Huyện đang tập trung huy động kinh phí mua và cấp khẩu trang cho cán bộ, người dân, chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức phun hóa chất tiêu độc, khử trùng CloraminB ở các khu vực công sở, trường học, nơi công cộng; gấp rút in sao, chuẩn bị 70.000 tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra để cấp đến từng gia đình trên địa bàn.

* Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện vào tổ chức khám bệnh miễn phí cho người có quốc tịch Trung Quốc trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Tại buổi khám, 65 người có quốc tịch Trung Quốc đang làm việc tại các công ty trên địa bàn huyện Vũ Thư đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện kiểm tra thân nhiệt, đo huyết áp, chụp X-quang, xét nghiệm máu. Qua thăm khám, Bệnh viện Đa khoa huyện xác nhận không phát hiện trường hợp nào có triệu chứng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

TIN TRÙNG THƯỜNG GIẢI ĐẶC BIỆT <p>XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỄN BẮC BẢN TẠI THÁI BÌNH</p>
CHÚC MỪNG
Ông: Trần Văn Mỹ - Quê quán: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 1 vé giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng.
Mở thưởng ngày 23 tháng 1 năm 2020
Số trúng thưởng: 16875
Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trả thưởng
Số tiền là 1 tỷ đồng
Ngày 30/1/2020, ông Trần Văn Mỹ lĩnh thưởng đã ủng hộ Quý nhân đạo và từ thiện với số tiền là 10 triệu đồng. Gồm có:
Quý Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình
Số tiền là 2 triệu 500 nghìn đồng
Quý Vị người nghèo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình
Số tiền là 2 triệu 500 nghìn đồng
Quý Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình
Số tiền là 2 triệu 500 nghìn đồng
Quý Vị người nghèo Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình
Số tiền là 2 triệu 500 nghìn đồng
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

THÀNH PHỐ, HƯNG HÀ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, giành được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đảng bộ thành phố Thái Bình liên tục nhiều năm được đánh giá là đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Thành ủy Thái Bình tặng giấy khen cho 13 chi bộ, 19 đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên (2015 - 2019) đại diện cho 41 tổ chức cơ sở đảng với hơn 12.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố; trao thưởng cho 9 tập thể, 13 cá nhân đạt giải trong cuộc thi “Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác”.

* Sáng ngày 3/2, huyện Hưng Hà tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và tuyên dương các tổ chức đảng, đảng viên tiêu

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 3/2, tại Tòa soạn Báo Thái Bình, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm đồng chí Hoàng Minh Sơn, Phó Tổng biên tập Báo Thái Bình giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Thái Bình. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Đức Hàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

KHAI TRƯƠNG BỆNH VIỆN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Bệnh viện Lão khoa Phúc Hải và Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ được khởi công xây dựng từ năm 2016. Qua 3 năm triển khai, đến nay, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa Phúc Hải và Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ đã hoàn thành giai đoạn 1 với quy mô 11 khoa, phòng, 100 giường bệnh và trên 100 nhân sự. Ngoài các trang thiết bị hiện đại được nhập khẩu từ nước ngoài, Bệnh viện còn có các khu khám, điều trị; nhà dưỡng lão; nhà ăn; nhà sinh hoạt văn hóa... Dự kiến từ năm 2023 trở đi Bệnh viện sẽ bổ sung thêm 100 giường bệnh, 150 nhân sự theo quy mô 14 khoa và 7 phòng chức năng nhằm đáp ứng nhu cầu về dịch vụ lưu trú,

nghỉ dưỡng, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa Phúc Hải và Trung tâm Dưỡng lão Phúc Thọ theo hướng hiện đại, chuyên sâu là hết sức cần thiết, tạo cơ hội cho người dân được hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh. Ghi nhận nỗ lực của Công ty Cổ phần Bệnh viện Phúc Hải và các đơn vị liên quan trong việc sớm hoàn thành giai đoạn 1 của dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bệnh viện và Trung tâm cần xây dựng quy chế điều hành, hoạt động, phát huy tối

đa hiệu quả sử dụng, thực hiện

tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời triển khai xây dựng Bệnh viện giai đoạn

2. Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện thực hiện nghiêm túc các quy định của ngành Y tế về chuyên môn, nâng cao y đức trong phục vụ. Bệnh viện tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của ngành Y tế phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tỉnh đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ về kỹ thuật mới, chuyên sâu trong khám, điều trị. Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan quan tâm, tạo điều kiện xây Bệnh viện Lão khoa và Trung tâm Dưỡng lão ngày càng lớn mạnh, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

đầu tư, đậm nét các sự kiện; tập trung phản ánh những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, để xuất các giải pháp hiệu quả cho thời gian tới. Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay, Báo Thái Bình cần phản ứng nhanh chóng của tỉnh, xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Năm 2020 là năm điển cơ quan Báo Thái Bình, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn

biểu. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò to lớn của Đảng, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào về truyền thống vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Hưng Hà phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà đã tuyên dương 13 tổ chức đảng và 20 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 461 chi bộ trực thuộc đảng ủy và hơn 13.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện. Đây là những nhân tố tiêu biểu nhất được bình chọn từ cơ sở vì có nhiều thành tích, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

đầy đủ, đậm nét các sự kiện; tập trung phản ánh những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, để xuất các giải pháp hiệu quả cho thời gian tới. Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay, Báo Thái Bình cần phản ứng nhanh chóng của tỉnh, xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Năm 2020 là năm điển cơ quan Báo Thái Bình, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Báo Thái Bình tuyên truyền

trên cương vị công tác mới đồng chí Hoàng Minh Sơn tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm chuyên môn của bản thân, cùng tập thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên xây dựng cơ quan Báo Thái Bình ngày càng vững mạnh, đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của tỉnh, xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Năm 2020 là năm điển cơ quan Báo Thái Bình, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn

đầu tư, đậm nét các sự kiện; tập trung phản ánh những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, để xuất các giải pháp hiệu quả cho thời gian tới. Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay, Báo Thái Bình cần phản ứng nhanh chóng của tỉnh, xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Năm 2020 là năm điển cơ quan Báo Thái Bình, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Báo Thái Bình tuyên truyền

đầu tư, đậm nét các sự kiện; tập trung phản ánh những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, để xuất các giải pháp hiệu quả cho thời gian tới. Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay, Báo Thái Bình cần phản ứng nhanh chóng của tỉnh, xứng đáng là Cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Năm 2020 là năm điển cơ quan Báo Thái Bình, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Báo Thái Bình tuyên truyền

THƯỜNG TRỰC HẸND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đổng Bằng (Quỳnh Phụ).

Tại đền Trần và đền Đổng Bằng, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh tinh thần chung của tỉnh là: Không cảm kích chấp thuận phương vào dâng hương song đề nghị họ phải tuân thủ việc đeo khẩu trang để phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng. Đồng chí đề nghị các ban quản lý di tích, người buôn bán tại các đền cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, sớm vận động các nguồn xã hội hóa để cấp miễn phí khẩu trang cho người dân khi vào đền chiêm bái; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên hệ thống truyền thanh, bảng rôn, khẩu hiệu để

khách thập phương hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà đã chủ động cấp miễn phí khẩu trang y tế cho cán bộ, bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện và bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện, thành lập đội phản ứng nhanh, có khu cách ly để điều trị cho người nghi nhiễm virus corona; đồng thời, đề nghị lãnh đạo bệnh viện sớm mua để cấp miễn phí khẩu trang cho tất cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; chuẩn bị đủ vật tư, đồ bảo hộ, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh.

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOANG VĂN DUYỆT**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG